



Title :	
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	หน้า 9.
Date :	วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557

# ประกาศผลแอดมิชชันฉลุย

**ASTVผู้จัดการรายวัน** - ประกาศผลแอดมิชชันเรียบร้อย พบเด็กบางคนสมัครแต่ได้ตรวจสอบให้แล้ว ด้าน อธิการ มก. ชี้เด็กแห่แอดมิชชันคณะมนุษยฯ มาก คาดได้แรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ เข้าสู่อาเซียนทำให้เด็กสนใจเรียนภาษาฟัง ขณะที่ อธิการ มศว แยมมีบางคณะจ่อเปิดรับรอบ 2 ด้าน มฟล. ฟังเด็กแห่สมัครจนล้นเพราะมั่นใจการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมาตรฐานนานาชาติ

วานนี้ (2 ก.ค.) นางศศิธร อหิงส์โก ผู้จัดการสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า ตามที่ สอท. ได้ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือแอดมิชชันกลาง วันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมา ภาพรวมการประกาศผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แม้ว่าในช่วงแรกจะมีปัญหาล่าช้าเล็กน้อยเนื่องจากนักเรียนเข้าระบบมาตรวจสอบผลการแอดมิชชันพร้อมกันจำนวนมาก แต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคมากนัก ขณะเดียวกัน พบว่ามีนักเรียนสมัครสอบสมัคร ทาง สอท. ได้ตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขให้นักเรียนทราบผลสอบเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หากนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการแอดมิชชันสอบถามโดยตรงที่ สอท. โทร.0-2354-5150-2 โทรสาร 0-2354-5155-6 มหาวิทยาลัยจะต้องสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 7-9 ก.ค. นี้ ยกเว้นมหาวิทยาลัยบูรพาที่สอบสัมภาษณ์ 5-6 ก.ค. และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแต่ละสถาบันวันที่ 15 ก.ค.

รศ. วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า สาเหตุที่ปีนี้คณะมนุษยศาสตร์ มก. มีเด็กนิยมเลือกสมัครแอดมิชชันมาก มาจากหลายปัจจัย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะชื่อเสียงของคณะที่สั่งสมมา โดยเฉพาะสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

จะได้รับความนิยมสมัครเข้าเรียนค่อนข้างมาก หรือรุ่นพี่ที่เรียนจบไปแล้วสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย โดยเท่าที่ดูหลายคนที่เป็นดารานักแสดง ก็อาจเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียน ขณะเดียวกัน ช่วงนี้กำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้นักเรียนก็อาจจะสนใจอยากเรียนภาษาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องดี

ด้าน ผศ.นพ. เณริชชัย บุญยะสิทธิ์พรธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมของ มศว จะมีอัตราการแข่งขันสูงอยู่แล้วเป็นปกติ ซึ่งมาจากหลายปัจจัย ทั้งรูปแบบการเรียนการสอน ที่ตรงใจเด็กรุ่นใหม่ เน้นให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ ถือเป็นเทคนิศาสตร์แนวใหม่ ที่เรียนทั้งแอนิเมชัน ดิจิตอล ฯลฯ ส่งผลให้บัณฑิตที่จบจากวิทยาลัยดังกล่าว ส่วนใจจะมีงานทำเกือบ 100% อย่างไรก็ตาม หลังประกาศผลแอดมิชชันบางคณะของ มศว ยังมีการเปิดรับตรงรอบ 2 หากนักเรียนสนใจดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ขณะที่ รศ.ดร. วัยชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่ มฟล. มากกว่า 1,200 คน ใน 12 สำนักวิชา ดังนั้น อธิการบดีจึงได้เร่งสั่งการเตรียมความพร้อมรองรับจำนวนนักเรียนที่จะเดินทางมาสอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 7 ส.ค. 2557 โดยจากการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนว่า เหตุผลใดจึงเลือกแอดมิชชันที่ มฟล. ส่วนใหญ่ให้เหตุผลตรงกันว่า เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ และสถานที่ที่ทัศนียภาพที่สวยงาม ■